

Fold-magagawang hindi kinakalawang na asero Pizza Shovel

Pangunahing tampok ng fold-able stainless steel pizza pala

- Hindi kinakalawang na Bakal pizza pala, isang mahusay na katulong para sa paggawa ng pizza mula sa Tsingbuy [tagagawa ng alisan ng balat na pizza](#).
- Ginawa ng 410 hindi kinakalawang na asero, pinalawak na ibabaw ng pala. matibay, Simple at madaling gamitin.
- Masikip ang welding, makinis na natitiklop, maginhawang operasyon at malakas na kapasidad ng tindig.
- Ang mga groove sa sagwan ay anti-pagdulas, para sa mas matatag na paghawak ng pizza sa panahon ng paglipat.
- Ang hindi madulas na hawakan, angkop na kamay, kakayahang umangkop na operasyon, madaling gamitin, hawakan gamit ang disenyo ng hole, ay maaaring ibitin para sa imbakan
- Tiklupin-may kakayahang disenyo, maginhawa para sa imbakan, portability at pag-save ng puwang.

Mga larawan ng fold-able stainless steel pizza pala





Nagbibigay din kami ng pasadyang pagmamanupaktura ng aluminyo / hindi kinakalawang na asero na pizza peel, ligtas na naglilipat ng pala sa pizza sa China [hindi kinakalawang na asero pizza pala pabrika](#). Narito ang mga larawan ng higit pang uri para sa iyong impormasyon.



Tungkol sa atin

Ang limitadong industriya ng Tsingbuy ay nakikibahagi sa industriya ng bakeware ng higit sa 12 taon at naging nangungunang tagagawa ng bakeware ng China. Pangunahin namin ang paggawa ng mga sheet ng pans, mga tru ng baguette, mga multi-magkaroon ng amag sa pagluluto ng hurno, mga tinapay ng tinapay, mga pasadyang strap loaf pan, paglamig ng mga rack, cake pan, at troli ng panaderya. Nagbibigay din kami ng mataas na kalidad mga tool sa paghurno gaya ng alisan ng balat ng pizza, tinapay pilay, scraper ng masa, cake slicer at iba pa.

Kami ay mayaman din sa karanasan ng bakeware pagpapasadya at serbisyo ng OEM & ODM, na nanalong isang mahusay na reputasyon mula sa mga internasyonal na mga customer sa pamamagitan ng maraming matagumpay at nakalulugod na mga kaso sa pagpapasadya.

Kung ikaw ay nasa merkado para sa bakeware o customized na baking tray, ang pagdating sa amin ay isang pinakamahasay na pagpipilian para sa iyo at sinisiguro kang makakuha ng isang nasisiyahan na karanasan sa amin.

Makipag-ugnayan sa amin



Zoe Lee

TSINGBUY INDUSTRY LIMITED FACTORY PLANET
OEM & ODM - Bakeware and Customization



Tel

+86 186 1186 6087

+86 0755-85234769



Email

marketing@tsingbuy.com



Skype

+86 186 1186 6087



Whatsapp

+86 186 1186 6087



Web

www.chinabakeware.com



ADD

2 Floor B1 Building, No 22 Dafu Industry
park, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China 518110